



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตนเอง  
เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เขตพื้นที่ ๒

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยื่นแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน และยืนยันการส่งผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และใบสมัครของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครผ่านเว็บไซต์การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปิดรับสมัครในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้ขยายวันเปิดรับสมัครต่อไปอีกจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขต ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนและการสมัครของผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรภาคเอกชนและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้สมัครแล้ว ในเขตพื้นที่ ๒ มีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๔ คน ดังมีรายนามในบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกรายจังหวัด และรายกลุ่มตามลำดับ ดังท้ายประกาศนี้

- ทั้งนี้ ๑. ให้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติทุกคน ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์การลงคะแนนผ่านเว็บไซต์ <https://nhc.nationalhealth.or.th> เพื่อรับรหัสลงคะแนน (Password Vote) ในระหว่างวันที่ ๔-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หากไม่ได้ยืนยันการใช้สิทธิ์ภายในวันที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์การลงคะแนนเพื่อเลือกตนเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒. กำหนดวัน เวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดินทางมาเข้าประชุมเพื่อเลือกตนเองให้ได้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ดังนี้
- (๑) การจัดประชุมเพื่อเลือกตนเองให้ได้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๔ - เขต ๖ (ภาคกลาง)  
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- (๒) การจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) ในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- (๓) การจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑ - เขต ๓ (ภาคเหนือ) ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- (๔) การจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๗ - เขต ๑๐ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- (๕) การจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๑ - เขต ๑๒ (ภาคใต้) ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องลงทะเบียนเข้าประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ของวัน เวลาที่กำหนดข้างต้น หากไม่มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์

การลงคะแนนเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๓. ในการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเอง ให้ผู้มีสิทธิทำการลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนนออนไลน์บนเว็บไซต์ <https://nhc.nationalhealth.or.th> โดยใช้รหัสลงคะแนน (Password Vote) ที่ได้รับแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด เป็นผู้จัดและดำเนินกระบวนการประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนระดับกลุ่มและผู้แทนระดับจังหวัด จากนั้นคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขตจะเป็นผู้จัดและใช้การประชุมแบบทางไกลเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนระดับเขตเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน
๔. คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัดจะดำเนินการตรวจรับรองผลการนับคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้แทนระดับกลุ่มและผู้แทนระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขต จะดำเนินการตรวจรับรองผลการนับคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้แทนระดับเขต
๕. คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการเลือกกันเองเป็นกรรมการ เขต ๑ - เขต ๑๓ ให้ได้ทราบโดยติดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และประกาศทางเว็บไซต์ <https://nhc.nationalhealth.or.th> ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๖. กรณีที่ผู้สมัครมีความเห็นแย้งต่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์รภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสามารถยื่นอุทธรณ์เรื่อง พร้อมส่งเหตุผลและหลักฐานประกอบต่อประธานกรรมการสรรหาได้ภายใน ๕ วัน นับจากวันประกาศ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร)

ประธานกรรมการสรรหากรรมการสุภาพแห่งชาติ

**รับรองสำเนาถูกต้อง**



(นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา)  
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการแทน  
เลขาธิการ



บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตนเอง  
เป็นกรรมการสุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เขตพื้นที่ ๒

จังหวัด พิษณุโลก จำนวน ๑ คน

กลุ่ม ๕ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน สังคม นโยบายสาธารณะ การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การศึกษา ศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ในเชิงประเด็น จำนวน ๑ คน

หมายเลขผู้แทน	ชื่อ-นามสกุล
๑	นายสาคร สงมา

จังหวัด สุโขทัย จำนวน ๑ คน

กลุ่ม ๒ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร งานจิตอาสา หรือการรณรงค์เผยแพร่  
จำนวน ๑ คน

หมายเลขผู้แทน	ชื่อ-นามสกุล
๑	นายชูชาติ อุทัยชิต

จังหวัด อุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คน

กลุ่ม ๒ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร งานจิตอาสา หรือการรณรงค์เผยแพร่ จำนวน ๒ คน

หมายเลขประจำตัว	ชื่อ-นามสกุล
๑	นายประสงค์ มั่นกันนาน
๒	นายวีระ รัตนศิริกุลชัย

